



Văn hóa - Giải trí Hậu trường Văn hóa Xem Nghe Đi

NSUT Hoàng Tùng đồng cảm với ca khúc “Tôi thương mẹ tôi”

30-05-2024 20:32

“Tôi thương mẹ tôi” là tác phẩm mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.



Sau gần 20 năm theo đuổi sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã có một “gia tài” các tuyển tập thơ và âm nhạc đáng kể, từ trữ tình, tự sự đến những ca khúc trẻ trung, sôi động; và những ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước... Tác phẩm mới nhất của anh - ca khúc “*Tôi thương mẹ tôi*” qua sự thể hiện của NSUT Hoàng Tùng vừa ra mắt đã chiếm được cảm tình của người nghe bởi những xúc cảm đọng đầy trong ca từ, giai điệu. Đây cũng là ca khúc thể hiện bước chuyển trong sáng tác của Nguyễn Thành Trung khi anh đưa màu sắc dân gian vào ca khúc. Vẫn sự dung dị, chân tình trong ca từ,

như lời tự sự, thủ thi; vẫn giai điệu tưởng chừng không làm khó ca sĩ nhưng lại chẳng dễ nắm bắt nếu người hát không thật sự bản lĩnh và hiểu thấu cái tình của người viết gửi gắm trong từng nốt nhạc nhưng "*Tôi thương mẹ tôi*" lại thấm vào cảm xúc của người nghe bởi sự gặp gỡ, giao hòa của cảm xúc mà ai cũng thấy mình trong đó. Hình ảnh người mẹ trong ca khúc được khắc họa đậm nét bằng ca từ, giai điệu gần gũi, thân thương, da diết, trào dâng.

TÔI THƯƠNG MẸ TÔI

Sáng tác: Nguyễn Thành Trung



Tôi thương mẹ tôi nắng mưa tần tảo Mẹ nuôi các con bao nhiêu năm tuổi trẻ



Thời bữa đói bữa no lận lộn thân cò Chăm các con không ngại chi gian khó



Tôi thương mẹ tôi sớm hôm gánh gồng Thắp đèn dầu thấp cả tuổi thơ tôi



Dạy con biết yêu quả cà yêu bát canh rau muống Giành ăn đầu con



cá, tiếc miếng cháy cơm khô có những lúc cuộc đời khốn khổ Nước mắt cứ chảy ra



lòng biển hồ thỏn thức Vẫn hát ru khúc hát nghẹn lời. À ời Tôi thương mẹ tôi

Nói về tác phẩm mới, Nguyễn Thành Trung chia sẻ: "*Tôi thương mẹ tôi* nằm trong chum ca khúc tôi viết về cha và mẹ. Người mẹ trong tác phẩm có nhiều hình ảnh của mẹ tôi những tháng năm vất vả, hết lòng vì gia đình, con cái. Tôi đã từng viết trong một bài thơ về mẹ: "*Ngày đạp về mẹ khóc rỉ ghi đông/ Đi vay gạo bác tôi kêu vừa hết*". Còn trong ca khúc, hình ảnh mẹ tôi "*Sớm hôm gồng gánh/ Thắp đèn dầu thắp cả tuổi thơ tôi/ Dạy con biết yêu quả cà/ Yêu bát canh rau muống/ Giành ăn đầu con cá/ Tiệc miếng cháy cơm khô...*".

Là một người kỹ tính, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không dễ dàng gửi gắm đứa con tinh thần của mình nếu không chắc chắn tác phẩm sẽ được "cất cánh" bởi giọng hát mình sẽ lựa chọn. Trong số các ca sĩ từng cộng tác với Nguyễn Thành Trung như NSND Quốc Hưng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Hoàng Tùng, Đông Hùng, Mai Diệu Ly, Tô Ngọc Hà..., anh chọn Hoàng Tùng thể hiện tác phẩm "*Tôi thương mẹ tôi*".



NSUT Hoàng Tùng

Đây là tác phẩm thứ 3, NSUT Hoàng Tùng cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sau *Tôi đi, Anh sẽ đến khi bình minh* và cũng là tác phẩm Hoàng Tùng tâm đắc. "Tôi có sự đồng cảm đặc biệt với ca khúc "*Tôi thương mẹ tôi*" ngay khi nhận ca khúc từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ca từ giản dị nhưng sâu sắc; giai điệu giàu cảm xúc và rất khác với những ca khúc của anh Trung mà tôi đã thể hiện trước đây. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi, của tôi trong ca khúc. Và có lẽ bất cứ ai ở thế hệ chúng tôi cũng nhìn thấy hình bóng của mẹ mình, tình yêu của mẹ mình với con cái, gia đình trong đó"- NSUT Hoàng Tùng khẳng định. Cũng bởi đồng cảm với ca khúc nên NSUT Hoàng Tùng đã

ngiên cứu kỹ ca khúc để thể hiện tác phẩm tốt nhất có thể. Anh đã chọn cách phối khí theo lối giao hưởng thính phòng nhưng cho thêm tiếng đàn bầu để tạo nét sâu về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sự đồng cảm, đồng điệu và gặp gỡ cảm xúc giữa nhạc sĩ và ca sĩ đã khiến cho "*Tôi thương mẹ tôi*" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cất cánh và đọng lại lâu hơn trong cảm nhận của người nghe.

NGUYỆT NHI

Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà hát "Mùa hè bóng cháy" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

"Mùa hè bóng cháy" là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cũng là ca khúc có giai điệu bắt trend với những người trẻ yêu nhạc.

Từ khóa:

Nguyễn Thành Trung

Hoàng Tùng

Tôi thương mẹ tôi

ca khúc

TIN NÊN ĐỌC

Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà hát "Mùa hè bóng cháy" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

"Sống" – một cách nhìn cuộc sống ấm áp của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây thương nhớ với ca khúc "Kẹp tóc màu xanh"

Chị đẹp Trang Pháp: Từ định kiến "hot girl đi hát" sang ca nhạc sĩ toàn năng, là người đứng sau loạt hit của Chi Pul

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" đẹp bất chấp camera thường dí sát mặt, diện cả cây đen "chất phát ngất"

TikToker Tóc Vàng Hòe gây tranh cãi vì "bí content" nên mukbang cả đá cuội nhưng sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Visual thực của Hương Tràm ở tuổi 29 ra sao?

Nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc bị hot girl Việt "nhận vợ" làm bạn trai là ai?

"Mỹ nhân tai tiếng" của nhóm nhạc hot hit một thời cover vũ đạo aespa kiểu gì mà dân tình đồng lòng "chê"?

Mới hôm trước còn đu trend với nhau, sao hôm nay Lê Quyên và Lâm Bảo Châu lại suy thế này?

Nữ diễn viên đóng gái nhảy đình đám một thời: Được khen là tượng đài nhan sắc, làm cô dâu khi ở tuổi 42

Phí Phương Anh và đại gia hơn 22 tuổi đã chia tay?

VIDEO NỔI BẬT



Việt Nam - thiên đường của những bữa ăn sáng



Toàn cảnh vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết ở Cầu Giấy: Hàng xóm kể lại khoảnh khắc hô hào đập tường để cứu nạn nhân



Siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam đi Côn Đảo: giá vé rẻ gấp 3 máy bay, tàu xịn sạch đẹp nhưng vẫn tiếc một điểm chưa "ổn áp"



Người dân Bắc Giang bất lực vì vải thiêu mất mùa: "Chưa năm nào tôi thấy đáng sợ như năm nay"



Loài hoa “tuyệt phẩm” mùa hè đã nhuộm tím cả Hà Nội, giới trẻ thi nhau check-in rồi sao bạn còn chưa đi?

HFM
HF MARKETS

**TRADE
GOLD**

1:2000 LEVERAGE
LOW SPREADS
ULTRA-FAST EXECUTION

TRADE NOW

Terms and Conditions apply.
Trading Leveraged Products is risky.

TIN MỚI NHẤT

"Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" đẹp bất chấp camera thường dí sát mặt, diện cả cây đen "chất phát ngất"

Clip: Mái hiên bất ngờ đổ sập xuống sân khấu khi 13 học sinh đang biểu diễn, 3 giây ngắn ngủi hé lộ toàn bộ diễn biến

IATA: 2023 là năm an toàn nhất cho các hãng hàng không thành viên

TikToker Tóc Vàng Hoe gây tranh cãi vì "bí content" nên mukbang cả đá cuội nhưng sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Tử vi hôm nay 5/6/2024 của 12 con giáp chi tiết nhất

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ

McDonald's Việt Nam dùng chuyện Mèo Béo để "đu trend giảm giá" khiến dân mạng phẫn nộ

McDonald's Việt Nam chính thức xin lỗi về chuyện Mèo Béo, nhận sai vì có hành động phản cảm nhưng dân mạng vẫn chưa nguôi bức xúc?

Bóc trần club bê bối của Seungri: Chi 2 tỷ đặt phòng VIP nhằm cưỡng hiếp phụ nữ, nhưng "phòng tắm màu đỏ" mới là nơi kinh khủng nhất

Thái độ của Châu Bùi khi bức ảnh Decao diễn cảnh cục cặn 7 năm trước bị đào lên giữa ồn ào "tăng tương tác" Lâm Minh

"Lát cắt mỏng" về những thực hành nghệ thuật "mở đường"

Bay bổng cùng "Khi linh hồn ta là cánh bướm"

linh gây sốt MXH với đoạn clip biểu diễn đầy táo bạo

Hot TikToker bị nhắc nhiều nhất lúc này: Là ca sĩ của nhóm nhạc 29 người, công khai chuyện sửa mũi, nhấn mí

Bị chê bài hát "như đâm vào tai", Tuấn Hưng gỡ MV có vợ đóng chung, tuyên bố tạm dừng Facebook

ẢNH

Diện mạo Cung Thiều nhi hơn 1.300 tỷ tại Hà Nội sau hơn 2 năm thi công

Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ

Ấn tượng Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vũ điệu của thần lửa

Công bố khối tài liệu lưu trữ quý về chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa loa kèn
tháng 4

Linh thiêng lễ hội làng Bát Tràng năm 2024

TIN NỔI BẬT

Dấu ấn của Phụ nữ trong khoa học tại Ngày hội Cựu sinh viên Pháp

Trình Quốc hội xem xét đề xuất chi 256.000 tỷ đồng đầu tư phát triển văn hóa

Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước

Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá

Triển lãm quốc tế ngành sữa lần thứ 4 hướng tới chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Đại biểu Quốc hội đề nghị cởi mở cho phép phóng viên ghi âm, ghi hình tại phiên tòa

Đảm bảo công bằng tỷ lệ hưởng lương hưu giữa nam và nữ

Ra mắt Chi Hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa



Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới

Cơ quan chủ quản: Hội Nữ trí thức Việt Nam

Giấy phép hoạt động báo điện tử số 354/GP-BTTTT ngày 26/8/2019.

Tổng biên tập: Phạm Thanh Hà

Phó tổng biên tập: Chu Thị Thu Hằng

® Phụ nữ Mới giữ bản quyền nội dung trên website này.

Ghi rõ nguồn "Phụ nữ Mới" khi phát hành lại thông tin từ trang web này.

Tòa soạn

VP Hà Nội: 93 ngõ 88 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng.

Hotline: 0969 90 84 89 - Email: toasoan.tapchiphunumoi@gmail.com

VP TP.HCM: 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6.

Điện thoại: 0886 678 464 - Hotline: 0917 267 237.

Email: phunumoi.vphcm@gmail.com.